



NARITO NA **ANG**
MAKAPANGYARIHANG
PAGBABAGO



1-866-2-OCPOWER (1-866-262-7693)

info@ocpower.org

ocpower.org



ANG KAPANGYARIHAN NG KOMUNIDAD ENERHIYA PARA SA MGA TAO



IKAW NA NGAYON ANG MAY KONTROL SA IYONG SUPPLY NG ENERHIYA. PANGHULI, ANG KAPANGYARIHANG PUMILI NG SUSTAINABLE NA KINABUKASAN AY NASA IYONG MGA KAMAY.

Ang Orange County Power Authority (OCPA) ay isang independent, lokal na pinapamahalaan, at not-for-profit na provider ng Community Choice Energy (CCE), na naghahatid sa mga negosyo at residente ng mas malinis na enerhiya sa mga competitive na rate. Sa ganap na paglulunsad, OCPA ang magiging ikaanim na pinakamalaki at pinaka-green na provider ng community choice energy sa California.

Sa pagsama sa daan-daang lungsod sa California na nakikinabang na sa mga programa ng CCE, nadala natin ang ating komunidad sa mas sustainable na kinabukasan, na mas lalong magpapatatag sa atin, gagawin tayong mas independent, at ilalayo tayo sa sakit.

ANG KAPANGYARIHAN NG COMMUNITY CHOICE ENERGY:

- **MAS MALINIS NA KURYENTE SA MGA COMPETITIVE NA RATE**
- **PAG-REINVEST NG KITA SA ATING KOMUNIDAD**
- **LOKAL NA KONTROL NG MGA LIDER SA KOMUNIDAD**

Kung OCPA ang iyong lokal na provider ng renewable na enerhiya, mapipili mo kung gaano karaming renewable na enerhiya ang gagamitin ng negosyo mo.



POSITIBONG ENERHIYA PARA SA LAHAT

Ang programa ng OCPA na may 3 tier ay nagbibigay-daan sa mga customer na kontrolin ang kanilang pagkonsumo ng enerhiya, na hindi nila nagagawa noon. Makakapili ang mga customer sa Basic Choice ng OCPA, na kapresyo ng Southern California Edison (SCE), Smart Choice, o 100% renewable energy, na mas mahal nang kaunti sa SCE.

ISANG SMART NA BAGONG OPSYON SA ENERHIYA

Sa loob ng ilang dekada, mga utility lang na pag-aari ng investor ang mga entity na bumibili ng kuryente para sa malaking bahagi ng Southern California. Sa pagbuo sa OCPA, magagawa ng mga lokal na kinatawan ng bawat miyembrong lungsod na piliin kung saan magmumula ang kuryente, at magpakilala ng bagong antas ng kumpetisyon sa energy market.

NAGSISIKAP PARA SA PINAGANDANG ORANGE COUNTY

Malawak ang kaalaman ng team ng OCPA sa mga programa sa renewable na enerhiya at efficiency ng kuryente. Gusto ng OCPA na bigyan ng opsyon—at mga benepisyo—ang mismong komunidad, mula sa pagbibigay-daan sa mas mabilis na shift mula sa mga pinagkukunan ng hindi renewable na enerhiya hanggang sa paglulunsad ng mga naka-customize na programa.

LOKAL NA KONTROL AT PANANAGUTAN

Ang mga komunidad ng OCPA ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga komunidad na bigyan ang kanilang mga residente at may-ari ng negosyo ng mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng renewable na enerhiya. Isa itong bagong opsyon sa enerhiya na may lokal na pananagutan—kung saan mapapakinabangan ng buong komunidad ang mga pasya sa purchasing power.

PARA MATUTO PA at malaman kung aling mga komunidad sa Orange County ang mga miyembro ng OCPA sa kasalukuyan na nag-aalok ng renewable na enerhiya, bumisita sa OCPower.org o tumawag sa **1-866-2-OCPOWER (1-866-262-7693)**

PAANO GUMAGANA ANG COMMUNITY CHOICE ENERGY



PINAGKUKUNAN

Bumibili ang OCPA ng kuryente mula sa mga tradisyonal at renewable na resource.

PAGHAHATID

Inihahatid ng SCE ang kuryente at minementina nito ang grid.

CUSTOMER

Pinipili ng customer kung gaano karaming renewable na enerhiya ang gagamitin—100% Renewable Choice, Smart Choice, o Basic Choice.

